

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ด้านบริหาร ครั้งที่ ๓๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๓๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมีศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. เรื่อง การรับเชิญเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม Regional Blended Learning Course on Human Rights and the Roles and Functions of National Human Rights Institutions in the Asia Pacific ณ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ สीलม กรุงเทพฯ ฯ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบว่า ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเชิญไปเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม Regional Blended Learning Course on Human Rights and the Roles and Functions of National Human Rights Institutions in the Asia Pacific จัดโดย สถาบันราอูลวอลเลนเบิร์กกว่าด้วยกฎหมายสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรม (Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law – RWI) ณ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ สीलม กรุงเทพฯ ฯ

๒. เรื่อง การรับเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR Workshop on Regional Mechanisms : Best Practices on Implementation of Human Rights) ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบว่า ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เรื่องกลไกในระดับภูมิภาค : รูปแบบการปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน (AICHR Workshop on Regional Mechanisms : Best Practices on Implementation of Human Rights) ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ ฯ

๓. เรื่อง สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญขอเชิญประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าฝึกอบรมหลักสูตร หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ ๓

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบว่า สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้เชิญประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้าฝึกอบรมหลักสูตร หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ ๓ ในการนี้ จะเริ่มฝึกอบรมในเดือนมกราคม ๒๕๕๘ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๘ (ทุกวันพุธ)

๔. เรื่อง ผลการทบทวนสถานะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดย คณะอนุกรรมการประเมินสถานะ (Sub-Committee on Accreditation - SCA)

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชี้แจงคณะอนุกรรมการประเมินสถานะ (Sub-Committee on Accreditation - SCA) เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยเน้นภารกิจที่สำคัญของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เช่น การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน การจัดทำรายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และการดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ

๕. เรื่อง กรอบการดำเนินงานคณะกรรมการศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ การยกร่างรัฐธรรมนูญ และการจัดทำหรือปรับปรุงกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณากรอบการดำเนินงานคณะกรรมการศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ การยกร่างรัฐธรรมนูญ และการจัดทำหรือปรับปรุงกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดำเนินการส่งข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการปฏิรูปด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและด้านการปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ให้คณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

๖. เรื่อง (ร่าง) รายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย (กสม. ๗) เรื่อง ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับโทษประหารชีวิต และหลักสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เห็นชอบ (ร่าง) รายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย (กสม. ๗) เรื่อง ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับโทษประหารชีวิตและหลักสิทธิมนุษยชน ตามที่ได้ปรับแก้ไขตามความเห็นที่ประชุมและให้เสนอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติลงนามต่อไป

๗. เรื่อง รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๕

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบ ว่า สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีหนังสือ ที่ สม ๐๐๐๔/๒๔๗๒ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ส่งรายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๕ ไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อขอให้นำเสนอคณะรัฐมนตรี นั้น ต่อมา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๑๕๔๗ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แจ้งตอบกลับมาว่า คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ รับทราบรายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๕ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอ และมอบให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รับไปประสานงานและชี้แจงทำความเข้าใจกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เกี่ยวกับข้อห่วงใยของรัฐบาลในการดำเนินการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

๘. รายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง การอนุวัติกฎหมายไทยตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี และเพื่อเตรียมรองรับการเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน ฯ รวมทั้งอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองมิให้บุคคลถูกบังคับให้สูญหาย

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบ ว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีหนังสือ ที่ สม ๐๐๐๔/๒๒๑๐ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ ไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอรายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง การอนุวัติกฎหมายไทยตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือ

ที่ย้ายศักดิ์ศรี และเพื่อเตรียมรองรับการเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน ฯ รวมทั้ง อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองมิให้บุคคลถูกบังคับให้สูญหาย เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา นั้น ต่อมา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือ ที่ นร ๐๕๐๖/๑๙๔๒๗ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ แจ้งตอบ กลับมาว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ รับทราบการกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผู้ตรวจการแผ่นดิน และได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๑๓๘๓ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แจ้งเพิ่มเติมว่า หน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานสภา ความมั่นคงแห่งชาติ และสำนักงานศาลยุติธรรม ได้เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี พิจารณาแล้วมีคำสั่ง มอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลัก รับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุง กฎหมายตามข้อเสนอของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงต่าง ๆ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง แล้วจัดทำเป็นรายงานผลการพิจารณา ในภาพรวม เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ภายใน ๓๐ วัน